



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๕๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (ทราบ)

ตามที่อนุกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ เนื่องจากสถาบันฯ ยังไม่เคยมีผู้บริหารที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกำหนดเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในอัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว ให้เบิกค่าสมนาคุณเพิ่มเฉพาะส่วนที่ขาดรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การกำหนดค่าตอบแทนควรจัดทำเป็นระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น ขนาดของหน่วยงาน จำนวนของรายได้ เป็นต้น และจำแนกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบอัตราที่เสนอไปพลางก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยจัดทำระเบียบฯ ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจในภาพรวมแล้ว ให้ปรับค่าตอบแทนตามที่ระเบียบฯ กำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่าย
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ตามที่เสนอ และให้งานวิจัยและนิติการ
กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัย
จัดทำระเบียบฯ ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจในภาพรวมแล้ว ให้ปรับค่าตอบแทน
ตามที่ระเบียบฯ กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

Dr

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ